

คณะผู้บริหารท้องถิ่น, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
อบต.คีมใหญ่ เคารพธงชาติและรับมอบภารกิจทุกเช้าวันจันทร์



กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒



ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย ของ อบต.คีมใหญ่



ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามคำร้องทั่วไป



ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาตำบลร่วมกับทุกภาคส่วน ตามอำนาจหน้าที่
ให้เป็นตำบลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

องค์การบริหารส่วนตำบลคีมใหญ่
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๕๒๕๙๔๗

www.khuemyai.go.th

E-mail: Abtkhume@outlook.co.th



กลุ่มไลน์ “ประสานงาน อบต.คีมใหญ่”

Face book: งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคีมใหญ่

แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค



โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”



พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนคิมใหญ่วิทยา



ออกตรวจพื้นที่ผู้ประสบภัย



อบรมโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกหลวงและ
ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



อ.บต.คุณธรรม ธรรมะในแผ่นดิน

ฉบับ ป.คิมใหญ่

ธรรมะสำหรับการทำงานร่วมกัน

“งาน” ทุกอย่างไม่สามารถทำสำเร็จด้วยตนเองคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ดังนั้น ชุดเหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกัน คือ สังคมวัตถุ ๔ ซึ่งหมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี และเอื้อเฟื้อเกื้อกูล โดยประกอบด้วย

๑. ทาน : เกื้อกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือ การเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ดังนั้น การทำงานจะต้องช่วยเหลือกันแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว รวมถึง การมีน้ำใจที่ดีต่อกัน

๒. ปิยวาจา : ใช้วาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่ เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนั้น การทำงานร่วมกันจะต้องพูดหรือปรึกษากันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ๔ ประการ คือ ๑) เว้นจากการพูดเท็จ ๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด ๓) เว้นจากการพูดคำหยาบ ๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ จะต้องพูดหรือ เจรจากันด้วยไมตรีและความปรารถนาดีต่อกัน

๓. อตถจริยา : ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ หมายถึง การสังเคราะห์ทุกชนิดหรือ การปฏิบัติในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังนั้น การทำงานร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยกำลังงาน (กาย) กำลังความคิด และกำลังทรัพย์

๔. สมานัตตา : ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว หมายถึง การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น การทำงานร่วมกันจะต้องถึงคิดว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ” และผู้ทำงานร่วมกันทุกคนจะต้องไม่ถือตัว มีความเสมอภาค

ที่มา: <http://www.learntrepitaka.com/>